

# Trên các công trình trọng điểm dịp cuối năm

Cuối năm, trên các công trình trọng điểm ở Hưng Hà rộn ràng khí thế thi đua. Từng tốp công nhân bám công trường, chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra.



Thi công tuyến đường ĐH.65A đoạn qua xã Cộng Hòa (Hưng Hà).

Dự án tuyến đường ĐH.65A đoạn qua xã Cộng Hòa có chiều dài 1,8km là 1 trong 8 dự án trọng điểm đang được huyện Hưng Hà triển khai thi công. Những ngày cuối năm, Công ty TNHH Xây dựng Quang Trung huy động máy móc, thiết bị, vật tư và gần 40 công nhân, chia làm 4 nhóm thi công theo nhiều mũi, thực hiện các phần việc đào nền, cạp mở rộng, bù đường và trải nhựa mặt đường. Ông Đỗ Xuân Kiên, quản lý công trường cho biết: Đến nay tuyến đường đã hoàn thành 65% khối lượng công việc. Chúng tôi luôn chú trọng giám sát chặt chẽ chất lượng công trình. Đặc biệt, trong quá trình thi công, huyện và địa

phương đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để đơn vị thi công theo đúng tiến độ đề ra. Ông Tô Đăng Thăng, thôn Đồng Thái, xã Cộng Hòa cho biết: Khi có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường ĐH.65A, gia đình tôi đã tự nguyện phá dỡ 22m<sup>2</sup> nhà xưởng để trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công. Từ 5,5m đường được mở rộng lên 7m chúng tôi rất phấn khởi vì giao thông đi trước mở đường thì đời sống bà con sẽ được nâng lên. Dự án xử lý cấp bách đường vào vào cụm di tích quốc gia đình, đền và lăng thờ Thống Quốc Thái Sư Trần Thủ Độ và Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, xã Liên Hiệp có chiều dài

3,3km, tổng mức đầu tư 79,8 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành 70% khối lượng công việc, dự kiến đưa vào sử dụng trước tết dương lịch 2024, vượt tiến độ đề ra 7 tháng, được kỳ vọng sẽ hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối các điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Sĩ Long, thôn Khuốc, xã Liên Hiệp phấn khởi: Những ngày này, đi tới đâu chúng tôi cũng cảm nhận rất rõ sự thay đổi diện mạo của quê hương; ai cũng vui mừng, phấn khởi bởi tết năm nay sẽ được đi trên những con đường bê tông mới trải dài khắp các thôn xóm. Ước mơ của bà con bấy lâu nay về con đường rộng rãi, khang trang, sạch sẽ đã trở thành

sự thật. Con đường mới sắp hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc giao lưu, buôn bán, phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các di tích tâm linh của địa phương. Ông Khổng Minh Đăng, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thủy Sơn cho biết: Để bảo đảm tiến độ thi công, chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực và bố trí hợp lý phương tiện để thi công với khí thế thi đua cao nhất, quyết tâm tăng tốc, dù phải tăng ca, làm ca đêm cũng không nề hà. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu thi công của dự án.

Năm 2023, huyện Hưng Hà có 8 dự án mới khởi công với tổng mức đầu tư hơn 319 tỷ đồng; 21 công trình chuyển tiếp năm 2021 - 2022; 19 công trình chuẩn bị triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư gần 1.341 tỷ đồng... Tiến độ thực hiện các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Phạm Văn Dư, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho biết: Chúng tôi tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên bám sát công trình để kịp thời kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công, nắm bắt thuận lợi, khó khăn để tham mưu UBND huyện có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu tập trung huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động.

Một ngày không xa, các công trình hoàn thành sẽ nối dài niềm vui cho người dân, mang lại diện mạo mới cho các vùng quê, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.

**THANH THUY**

# Cung ứng kịp thời giống lúa chất lượng phục vụ sản xuất vụ xuân

Là doanh nghiệp có vị thế hàng đầu trong ngành giống cây trồng của cả nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed luôn là địa chỉ tin cậy của nông dân trước mỗi vụ sản xuất. Vụ xuân 2024, vẫn với tiêu chí cung ứng nguồn giống chất lượng, Công ty đã và đang triển khai cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống lúa.

Cơ cấu 60% diện tích lúa xuân gieo cấy giống TBR225, BC15, thời điểm này, cửa hàng vật tư nông nghiệp của HTX DVNN xã An Ninh (Quỳnh Phụ) luôn nhộn nhịp. Gieo cấy 8 sào ruộng, ông Nguyễn Đắc Dục, thôn Lương Khả đã chọn mua đủ thóc giống cho vụ mới. Ông Dục cho biết: Khâu chọn giống rất quan trọng bởi nó không chỉ quyết định đến năng suất mà còn ảnh hưởng đến chất lượng gạo khi thu hoạch. Giống lúa tốt sẽ chống chịu sâu bệnh tốt và giảm chi phí sản xuất. Tôi chọn mua tại cửa hàng cung ứng vật tư nông nghiệp của HTX DVNN bởi chất lượng được bảo đảm với số lượng, chủng loại giống đa dạng. Vụ xuân này, tôi cấy hai giống TBR225 và BC15 của Thái Bình Seed. Đây là hai giống cho năng suất cao lại phù hợp với gieo cấy vụ xuân. Gần đây giá các loại vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao, do vậy tôi càng phải nghiên cứu, tính toán kỹ hơn, làm sao để chọn được giống lúa vừa có giá cả hợp lý, ít sâu bệnh nhưng vẫn phải bảo đảm được chất lượng gạo ngon, có như vậy sau này thu hoạch mới dễ bán.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc HTX cho biết: Những giống lúa của Thái Bình Seed luôn “được lòng” nông dân bởi chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao, tiêu thụ thuận lợi. Để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân, HTX đã nhập trên 10 tấn lúa giống các loại, trong đó chủ lực là BC15, TBR225 để phục vụ thành viên. Vụ xuân năm 2024, toàn tỉnh phần đầu gieo cấy trên 74.000ha lúa, gieo mạ quanh tiết lập xuân, kết thúc cấy trước ngày 22/2/2024. Để nâng cao giá trị sản xuất lúa, ngành nông nghiệp xây dựng cơ cấu giống lúa theo nhu cầu của thị trường; trong đó nhóm giống lúa chất lượng cao chiếm 50% diện tích gieo cấy, trọng tâm là các giống Bắc thơm 7, TBR279, Đài thơm 8, lúa Nàng...; nhóm giống lúa năng suất cao chiếm 50% diện tích gieo cấy, trọng tâm là các giống: TBR225, BC15, Thiên ưu 8... trên quan điểm lựa chọn các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt đối với thời tiết bất thuận, các loại dịch hại và ứng phó với biến đổi khí



Nông dân xã An Ninh (Quỳnh Phụ) mua thóc giống chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

hậu. Bám sát định hướng, để an sản xuất của tỉnh ban hành, Thái Bình Seed đã chủ động lượng lớn thóc giống chất lượng phục vụ nông dân gieo cấy. Ông Nhâm Xuân Tùng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed cho biết: Vụ xuân năm 2024, Thái Bình Seed đã chuẩn bị trên 10.000 tấn lúa giống các loại phục vụ nông dân gieo cấy, đa dạng các chủng loại từ nhóm giống lúa lai như Thái Xuyên 111, Phúc Thái... Đây đều các giống lúa có sản lượng tiêu thụ lớn trên thị trường. Hệ thống phân phối của Thái Bình Seed gồm trên 200 đại lý cấp I, hàng nghìn đại lý cấp II, III trên cả nước. Riêng tại Thái Bình, ngoài 7 đại lý cấp I, Thái Bình Seed còn liên kết cung ứng lúa giống thông qua các HTX nông nghiệp, bảo đảm cung ứng nhanh, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Để mua được đúng lúa giống do Thái Bình Seed sản xuất, ngoài việc mua tại các đại lý uy tín, HTX nông nghiệp, Thái Bình Seed khuyến cáo nông dân cần chú ý vào các điểm nhận dạng trên bao bì sản phẩm: logo thương hiệu; hình ảnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thái Bình Seed; có tem chống hàng giả, hàng nhái; có tên công ty, địa chỉ in mặt sau bao bì...

Vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng, có độ an toàn cao nhất trong năm, đạt năng suất, giá trị cao, thường chiếm trên 40% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Giống là yếu tố quan trọng cấu thành năng suất lúa, do vậy việc ưu tiên chọn mua giống uy tín, bảo đảm chất lượng là việc làm cần thiết. Với quy trình nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, những sản phẩm lúa giống của Thái Bình Seed hứa hẹn sẽ mang đến vụ mùa bội thu cho nông dân.

**NGÂN HUYNH**

# Nuôi ong thùng kế - bí quyết nâng cao chất lượng mật ong

Đàn ong khỏe, sản lượng cao, chất lượng mật tốt, không tốn nhiều công lao động là những ưu điểm của phương pháp nuôi ong thùng kế đang được người nuôi ong áp dụng và nhân rộng tại Thái Bình. Đây là mục tiêu của dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong ngoại (Apis mellifera) lấy mật trong thùng kế tại rừng ngập mặn tỉnh Thái Bình và chế biến các sản phẩm ngành ong theo hướng sản xuất hàng hóa” do Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Việt thực hiện.

Dự án được triển khai từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2024 với mục tiêu hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và tiếp nhận thành công các quy trình kỹ thuật nuôi ong ngoại lấy mật tại rừng ngập mặn và chế biến các sản phẩm từ ong tại tỉnh Thái Bình. Trong đó, xây dựng một mô hình nuôi ong ngoại Apis mellifera trong thùng kế theo hướng đa dạng hóa sản phẩm với quy mô 200

đàn ong, sản lượng mật 5 tấn/năm, chất lượng mật đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12605:2018; sản lượng sữa ong chúa đạt 0,25 tấn/năm, đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12606:2018, sản lượng phấn hoa đạt 1 tấn/năm. Sản xuất 5 tấn tăng chần và gia công 15 tấn tăng chần/năm. Với kinh nghiệm trên 10 năm nuôi ong lấy mật, sau khi được hỗ trợ từ dự án, anh Vũ Trung Hiếu, xã Vũ

Lễ (Kiến Xương) đã chuyển đổi từ nuôi ong thùng đơn truyền thống sang thùng kế với 35 đàn. Toàn bộ đàn ong được anh Hiếu đặt tại khu vực cồn Đen, xã Thái Đô (Thái Thụy) để tận dụng nguồn mật từ hoa sù, vẹt, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Anh Hiếu cho biết: Trước đây nuôi ong thùng đơn, tôi phải thu mật từ 4 - 6 lần/đợt hoa thì nuôi ong thùng kế chỉ thu 2 lần/năm, do đó giảm nhân

công. Mật thu được từ thùng kế chín hoàn toàn nên giá bán cao hơn gấp 2 lần mật khai thác thùng đơn. Ngoài ra, tham gia dự án, chúng tôi được công ty thu mua sáp ong, được mua các loại vật tư đầu vào chất lượng tốt với giá cả hợp lý nên cải thiện rõ rệt hiệu quả nuôi ong. Đặc biệt, sử dụng tăng chần sáp nên do Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Việt sản xuất giúp tạo ra kích thước ôliang nhất quán, con ong tiếp thu nhanh hơn. Điều này có thể giúp người nuôi ong dễ dàng kiểm tra tổ của mình hơn và bảo đảm rằng đàn ong phát triển khỏe mạnh, ngăn ngừa dịch bệnh.

Tiến sĩ Trần Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) - đơn vị chuyển giao công nghệ của dự án cho biết: Ở Việt Nam hiện nay, người dân chủ yếu nuôi và khai thác mật ong ở thùng đơn (loại thùng 1 tầng không có kế) với cả ong nội và ong ngoại. Thùng đơn có hạn chế là không gian cố định, vùng dự trữ mật và nuôi dưỡng ấu trùng trên cùng bánh tổ, vì vậy khi

thụ hoạch mật không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của đàn ong mà còn ảnh hưởng tới chất lượng mật. Trái lại, ở thùng kế có thể mở rộng không gian bằng cách đặt các tầng kế phía trên nên tận dụng tối đa sức phát triển của đàn ong và giảm thiểu ảnh hưởng hoạt động của đàn ong khi khai thác mật. Mật ong khi thu được ở thùng kế là mật đã chín, không lẫn ấu trùng nên chất lượng mật cao hơn. Thái Bình là tỉnh đồng bằng nhưng có thành phần cây nguồn mật tương đối đa dạng, đặc biệt với diện tích trên 4.000ha rừng ngập mặn với các cây trồng chủ lực sù, vẹt, bản cho thời gian thu mật kéo dài tạo thuận lợi cho việc nuôi ong ngoại lấy mật trong thùng kế. Các sản phẩm ong nói chung, mật ong thu được từ đàn ong nuôi thùng kế bảo đảm chất lượng, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường mật ong quốc tế. Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người nuôi ong thay đổi phương thức nuôi từ thùng đơn sang thùng kế.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Việt cho biết: Qua hơn 2 năm thực hiện, đến nay Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Việt đã tiếp nhận 9 quy trình công nghệ phục vụ nuôi ong ngoại và khai thác mật ong ở thùng kế, xây dựng được 200 đàn ong đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tại trại ong trung tâm của Công ty và 3 trại ong vệ tinh tại 3 cơ sở chăn nuôi ong. Nhờ sự hỗ trợ của dự án về máy móc và công nghệ, chúng tôi thu mua/đổi sáp ong, sản xuất các sản phẩm tăng chần phù hợp với mọi loài ong mật nuôi tại Việt Nam với chất lượng tốt và

giá thành hợp lý nhất. Đến tháng 5/2023, chúng tôi sản xuất được 4 tấn tăng chần và gia công 10 tấn tăng chần phục vụ mô hình và người nuôi ong trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, việc tổ chức thu mua và đổi sáp ong lấy tăng chần còn giúp tăng thu nhập và giảm chi phí đầu vào cho các hộ nuôi ong do trước đây sáp không được thu mua, người nuôi thường bỏ đi gây lãng phí và giảm thiểu thu nhập. Đồng thời, công tác đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật nuôi ong trong thùng kế cho người dân bảo đảm yêu cầu dự án.

Tam đặc với hiệu quả phương pháp nuôi ong trong thùng kế, ông Nguyễn Ngọc Khiếu, xã Phúc Thành (Vũ Thư) đã chuyển đổi 10/25 đàn ong của gia đình sang nuôi trong thùng kế. Ông Khiếu cho biết: Phương pháp này không chỉ nâng cao chất lượng mật ong mà còn giảm được công lao động do không phải quay mật nhiều lần. Màu sắc mật ong đục kể trong, không vấn đục, thời gian bảo quản sẽ được lâu hơn bởi mật ong đã chín có hàm lượng nước thấp. Với phương pháp này, chi phí để làm thêm thùng kế, cầu kế phải đầu tư cao hơn nhưng bù lại chất lượng, sản lượng, giá trị mật ong sẽ được nâng cao. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học hỏi kỹ thuật để nhân rộng cho đàn ong của gia đình.

Hiệu quả bước đầu dự án được đồng đạo người nuôi ong trong tỉnh ghi nhận và áp dụng, tạo tiền đề cho các cơ sở nuôi ong trong tỉnh phát triển mở rộng quy mô nuôi ong mật, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm từ ong mật qua đó nâng cao thu nhập.

**LƯU NGÂN**

**▶ Gắn 35.000 hội viên nông dân đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ**

Thực hiện nhiệm vụ ủy thác vốn vay ưu đãi của Chính phủ với Ngân hàng Chính sách xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 252 xã, phường, thị trấn nhận ủy thác thông qua hội nông dân các cấp với tổng dự nợ nhận ủy thác đến ngày 30/11 đạt 1.495,6 tỷ đồng, chiếm 35,56% tổng dự nợ ủy thác cho các đoàn thể với 34.782 hội viên đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,15% tổng dự nợ nhận ủy thác. Các huyện có tỷ lệ dự nợ ủy thác cho vay qua hội nông dân cao như: Đông Hưng 220 tỷ đồng, Thái Thụy 218 tỷ đồng, Tiền Hải 206 tỷ đồng, Kiến Xương 204 tỷ đồng.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác cho vay, thời gian qua, các cấp hội nông dân còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện, đặc biệt là gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã, từ đó tăng nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các chương trình. Đến hết tháng 11/2023, toàn tỉnh có 34.278 hội viên nông dân tham gia gửi tiết kiệm với số dư tiết kiệm gần 68 tỷ đồng.

**MINH HƯƠNG**

**▶ TIẾN HẢI**

**Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 440 tỷ đồng**

Năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của huyện Tiến Hải ước đạt 440 tỷ đồng, tăng 2,84% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được triển khai kịp thời nên không có dịch bệnh lớn xảy ra. Kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục phát triển theo hướng tập trung, tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị hàng hóa cao. Cơ cấu lại ngành chăn nuôi được Tiến Hải quan tâm thực hiện, trong đó tập trung phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng bền vững. Các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học được phổ biến rộng rãi cho các hộ chăn nuôi thông qua các khóa đào tạo, tập huấn. Những tiến bộ về giống, công nghệ sản xuất được áp dụng trong sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng sản phẩm cao hơn có tính cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, đàn trâu, bò đạt 5.879 con, tăng 1,1%; đàn lợn 56.998 con, tăng 3%; đàn gia cầm 1,6 triệu con, tăng 1,2% so với cùng kỳ.

**MẠNH THẮNG**



Mô hình nuôi ong ngoại trong thùng kế do Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Việt thực hiện.